

นายทำดี รุกตลาดอาหารเสริม พร้อมรับตัวแทน

จำหน่าย



นายทำดี เปิดตัวสินค้าใหม่ 4ตัวรววดาวินา (Davina)ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมดูแลสุขภาพรูปร่าง ที่อาร์ไฟว์ (TR5)สารสกัดจากถั่งเช่าเพื่อดูแลสุขภาพเบอร์รี่ ลูทีน (Berry Lutein)อาหารเสริมเพื่อบำรุงสายตา และนูทรอกซัน (Nutroxsun)นวัตกรรมใหม่ของการปกป้องผิวจากแสงแดดในรูปแบบแคปซูลละลายในน้ำ ตลาดอาหารเสริม พร้อมทุ่มงบสร้างแบรนด์ต่อเนื่อง และขยายตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศ

นายเชิรพงศ์ พิมพ์ลัดดา กรรมการผู้จัดการ บริษัท นายทำดี จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายสินค้าเพื่อสุขภาพเกรดพรีเมียมเปิดเผยว่า บริษัทนายทำดี ก่อตั้งขึ้นมาได้ประมาณ 2 ปี โดยก่อนหน้านี้ใช้ชื่อว่า บริษัท นายทำยา จำกัด ซึ่งจะรับทำการตลาด และการขายให้กับสินค้าหลายๆแบรนด์ ต่อมาเกิดปัญหาด้านนโยบายกับเจ้าของผลิตภัณฑ์ อีกทั้งแนวคิดในการดำเนินธุรกิจไม่ค่อยตรงกัน ทำให้บริษัทไม่สามารถกำหนดทิศทางให้เติบโตได้บริษัทจึงได้ปรับเปลี่ยนแนวทางใหม่ หันมาเริ่มผลิตสินค้าเพื่อจำหน่ายในแบรนด์ของตัวเอง เพื่อให้ง่ายต่อการบริหารจัดการและสามารถกำหนดแนวทางการขยายและพัฒนาธุรกิจได้อย่างเต็มที่ ทำให้วันนี้บริษัท ได้เปลี่ยนชื่อใหม่เป็น บริษัท นายทำดี จำกัดโดยมีนโยบายเน้นผลิตสินค้าที่มีคุณภาพระดับพรีเมียมแต่จำหน่ายสินค้าในราคาระดับกลางๆ ที่ลูกค้าทั่วไปสามารถหาซื้อได้ ซึ่งส่วนใหญ่ บริษัท นายทำดี จะเน้นผลิตสินค้าเกี่ยวกับสุขภาพเป็นหลัก เพื่อเสริมสร้างสุขภาพที่ดีให้ลูกค้า

“ ปัจจุบัน ต้องยอมรับว่า ตลาดสินค้าอาหารเสริมมีการแข่งขันที่ดุเดือด และรุนแรงมาก มีผู้ประกอบการที่ไม่คำนึงถึงผู้บริโภคเป็นจำนวนมากในตลาด มีสินค้าที่ไม่ผ่านมาตรฐานต่างๆ เป็นจำนวนมาก การเข้ามาทำธุรกิจในตลาดนี้เราได้ศึกษาปัญหาและอุปสรรคต่างๆมาเป็นอย่างดี รวมถึงได้ศึกษาถึง จุดแข็ง และโอกาส ของตลาดที่มีกำลังซื้ออยู่สูงมาก บริษัทจึงได้ตัดสินใจเข้ามา เพราะเชื่อว่า หากสินค้าดีจริง ก็จะเป็นที่ยอมรับ และยอดขายก็จะตามมา ”นายเชิรพงศ์กล่าว

บริษัทยังมุ่งมั่นในการขยายธุรกิจ ด้วยการสร้างตัวแทนรายใหญ่ และตัวแทนรายย่อย โดยมีการสร้างระบบการจำหน่ายผ่านตัวแทนที่ไม่เหมือนบริษัทอื่น แต่เน้นการขายแบบง่ายและยั่งยืน โดยการเน้นการสร้างอาชีพให้กับตัวแทนทุกคน ทั้งทำเป็นอาชีพเสริมก็ดี หรือ หลายคนที่เห็นช่องทาง ก็ทำเป็นอาชีพหลักก็ได้ โดยที่บริษัท มีการแนะนำการขายสินค้าผ่านระบบออนไลน์ต่างๆ เช่น ขายผ่านเฟสบุ๊คไทม์ไลน์ ขายผ่านเว็บไซต์ หรือขายผ่านโซเชียลต่างๆ ซึ่งกำลังเป็นที่นิยมเป็นอย่างมาก โดยตัวแทนสามารถติดต่อเข้าร่วมอบรมกับทางบริษัทได้ที่สำนักบริการ

ตัวแทนกรุงเทพฯ และในขณะนี้ทางบริษัท กำลังขยายตลาดผ่านการโฆษณาวิทยุชุมชนทั่วประเทศไทย

ทั้งนี้ ในไตรมาสสุดท้ายของปีนี้ บริษัทยังได้จัดโปรโมชั่นสุดพิเศษไว้ต้อนรับปีใหม่ เมื่อซื้อสินค้าของ นายทำดี ไม่ว่าจะ เป็น ดาวิน่า (Davina)ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมดูแลรูปร่าง ทีอาร์ไฟว์ (TR5)สารสกัดจากถั่งเช่าเพื่อดูแลสุขภาพเบอร์รี่ ลูทีน (Berry Lutein)อาหารเสริมเพื่อบำรุงสายตาและนุทรอกซัน (Nutroxsun) นวัตกรรมใหม่ของการปกป้องผิวจากแสงแดดในรูปแบบแคปซูลจำนวน 6 กล่อง (คละลินคำได้) หรือสะสมยอดภายในระยะเวลา 60 วัน รับประทาน 3 วัน 2 คิน ที่ เกาะช้าง พัทยา เชียงใหม่ ชัยภูมิฯ หรือตามที่บริษัทกำหนด 1 สิทธิทันที (เข้าพักได้ 2 ท่าน) มูลค่า 3,500 – 4,500 บาท จำนวนจำกัดเพียง 100 ท่านแรกเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ – 30 พ.ย.นี้ โดยสามารถใช้สิทธิได้ภายใน 4- 6 เดือนหลังจากได้รับสิทธิ ผู้สนใจสามารถสอบถามข้อมูลได้ที่ 098 569 4152 , 098 249 1553 หรือ www.naitamdee.com